



ที่

ถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ อว.

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาเพื่อโปรดพิจารณาส่งนิติกระระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ คน และระดับชำนาญการขึ้นไป จำนวน ๑ คน สมัครเข้ารับการคัดเลือกในภาพรวมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการข้างต้น โดยหากประสงค์ส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกขอให้ส่งหนังสือแจ้งรายชื่อ พร้อมแบบแจ้งรายชื่อนิติกรที่ได้รับการคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมมายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ parada.t@mhesi.go.th ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเอกสารที่ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว



สำนักงานปลัดกระทรวง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร)
โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๔๙ (การดา)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ parada.t@mhesi.go.th



ที่ นร ๐๘๑๕/๑๔๘

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป
๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ
๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
นักกฎหมายภาครัฐเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. แบบแจ้งรายชื่อนิติกรที่ได้รับการคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้กำหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่นักกฎหมายภาครัฐซึ่งดำรง
ตำแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ในส่วนราชการ และนายทหารเหล่าพระธรรมนูญในระดับเทียบเท่าข้าราชการพลเรือน รวมทั้ง
ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรในหน่วยงานอื่นของรัฐ รายละเอียดโครงการฝึกอบรมฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
และ ๒)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงกำหนด
แนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้ท่านแจ้งเวียนการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ข้าราชการในสังกัด
ที่มีคุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักกฎหมายภาครัฐเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนา
นักกฎหมายภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ทราบ และพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ โดยขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ ให้ครบถ้วนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาดังกล่าว เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๒๓ จำนวน ๑ คน และระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๓๓
ไม่เกินจำนวน ๒ คน

๒. แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยกรอกข้อมูลลง
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนิติกรที่ได้รับการคัดเลือกฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) เท่านั้น พร้อมทั้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการเป็นผู้ลงนามรับรองการมีคุณสมบัติครบถ้วนของผู้สมัครฯ ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะถือว่าการ
รับรองคุณสมบัติโดยหัวหน้าส่วนราชการเป็นที่สุด

๓. หัวหน้าส่วนราชการลงนามในหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อแจ้งการส่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งแบบแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) โดยส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th เท่านั้น และจะต้องส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่เกินวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอสงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงที่ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๓

๔. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมจากรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดส่งมาถึงสำนักงานฯ ภายในเวลาที่กำหนด โดยพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักกฎหมายภาครัฐเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมฯ ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๕. ส่วนราชการและข้าราชการผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโปรดรับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

๕.๑ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

๕.๒ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศฯ กำหนด หากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการฝึกอบรม สำนักงานฯ จะให้ยุติการฝึกอบรม และถือเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรม จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนพล เกร็ฤกษ์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรียน **หน.พัฒนาฯ**
โปรดดำเนินการ



สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙ ต่อ ๑๓๘๑, ๑๐๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๐๗๘๒

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๔